
การปรับปรุงโรงอาหารกลาง 1 และโรงอาหารกลาง 2 ระยะท่ี 2 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดมีการปรับปรุงโรงอาหารกลาง 1 และโรงอาหารกลาง 2 ในระยะที ่1 ไปแลว โดย 
การปรับปรุงดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 
  โรงอาหารกลาง 1 ปรับปรุงภายในโถงโรงอาหารใหมทั้งหมด ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบบไฟฟาพรอมโตะและ 

เกาอี้ใหมทั้งหมด  
  โรงอาหารกลาง 2 ปรับปรุงภายในโถงโรงอาหารบางสวน ติดตั้งระบบปรับอากาศและเมนระบบไฟฟาใหม 
 ขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายที่จะทําการปรับปรุงโรงอาหารกลาง 1 และโรงอาหารกลาง 2 ในระยะที ่2 เพื่อใหนิสิต 
บุคลากรและประชาชนทั่วไป ไดรับความสะดวกสบายและการบริการที่ดีขึ้น โดยมีแนวทางในการปรับปรุงในระยะที ่2 โดยใช
งบประมาณเงินรายไดสวนกลางของมหาวิทยาลัย ดังนี้   
  โรงอาหารกลาง 1 - จัดสรางโรงลางจานพรอมเครื่องลางจานอัตโนมัติ 
   - จัดสรางหลังคาบริเวณที่นั่งรับประทานอาหารบริเวณรอบๆ อาคารโรงอาหารกลาง 1 
   - ปรับปรุงบริเวณรานอาหารยอย 
   - ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะไขมัน 
  โรงอาหารกลาง 2 - จัดสรางโรงลางจานพรอมเครื่องลางจานอัตโนมัติ 
   - ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียและกําจัดขยะไขมัน 
 สําหรับความคืบหนาในการปรบัปรุงโรงอาหารกลาง 1 และโรงอาหารกลาง 2 ในระยะที ่2 จะไดแจงใหทราบตอไป 
ท่ีมา : ผูชวยอธิการบดี (รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ)  สํานักงานทรัพยสิน                                         วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 

ความคืบหนาแผนการรับนิสิตเขาศกึษาของ มก. 
ระหวางปการศกึษา 2550-2554 

 ตามที่ประชาสัมพันธไดแจงใหทราบถึงแผนการรับนิสิตเขาศึกษาของ มก. ระหวางปการศึกษา 2550-2554 ไปแลวนั้น 
ประชาสัมพันธฉบับนี้จะไดแจงใหทราบถึงมติเกี่ยวกับการรับนิสิตเขาศึกษาฯ จากการประชุมของคณะกรรมการกล่ันกรองการรับ 
นิสิตเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งที ่3/2549 เมื่อวันที ่10 พฤศจิกายน 2549 รายละเอียดดังนี ้   
ö  วิทยาเขตตางๆ ยกเวนวิทยาเขตบางเขน  
 สามารถเพิ่มจํานวนรับนิสิตไดตามศักยภาพของวิทยาเขต โดยมีการธํารงไวซึ่งคุณภาพการศึกษา 
ö หลักเกณฑการรับนิสิตสําหรับวิทยาเขตบางเขน 
 ใหคํานึงถึงนโยบายและสอดคลองกับความตองการของประเทศและนโยบายการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีความเปน
นานาชาต ิรวมทั้งศักยภาพของวิทยาเขตบางเขน ซึ่งมีขอสรุปเกี่ยวกับเกณฑการรับนิสิตเขาศึกษาระดับปริญญาตร ีดังนี้ 
  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ 

- สายวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสามารถปรับเพิ่มจํานวนรับนิสิตใหมไดไมเกินรอยละ 20 (โดยปรับเพิ่มขึ้นเฉล่ียปละ
ประมาณรอยละ 5) โดยใชฐานขอมูลของจํานวนที่คณะประกาศรับในปการศึกษา 2549 

- สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สามารถปรับเพิ่มจํานวนรับนิสิตใหมไดไมเกินรอยละ 10 โดยใชฐานขอมูลของ
จํานวนที่คณะประกาศรับในปการศึกษา 2549 เชนกัน  

 
 
 

                            ปที่   24   ฉบบัที่   278      วันที่    16   เดอืน      พฤศจิกายน     พ.ศ.  2549 



 
   ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ 
โครงการพิเศษที่ไดดําเนินการเปดสอนมาแลวถึงปจจุบัน กรณีสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีสามารถปรับเพิ่มจํานวนรับนิสิตใหม
ไดไมเกินรอยละ 20 (โดยปรับเพิ่มเฉล่ียปละประมาณรอยละ 5) สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สามารถปรับเพิ่มจํานวนรับ
นิสิตใหมไดไมเกินรอยละ 10 

- โครงการพิเศษที่ขอเปดสอนใหมและ/หรือเคยขออนุมัติเปดสอนมากอนหนาแลวและหยุดรับเขาศึกษาในบางป รวมทั้ง
กรณีมีการปรับปรุงหลักสูตรใหม หากประสงคจะรับนิสิตเขาศึกษาใหมในป 2550 ใหรับเขาศึกษาไดตามจํานวนที่คณะ
กําหนดโดยคํานึงถึงศักยภาพของคณะและหนวยงานที่เกี่ยวของที่จะรองรับได 

ö การรับนิสิตเขาศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  
 ใหคณะ/วิทยาเขต กําหนดจํานวนรับนิสิตไดตามที่คณะ/วิทยาเขต เห็นสมควร โดยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และขอบังคับวาดวยการศึกษาขั้นบัณฑิตวิทยาลัย รวมทั้ง Student Staff Ratio และขอใหมุงเนนการวิจัย
เพิ่มมากขึ้น 
ö กรณีหลักสูตรนานาชาติระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
 สามารถเปดหลักสูตรและกําหนดแผนการรับนิสิตไดตามที่คณะ/วิทยาเขต เห็นสมควร เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบาย
สนับสนุนใหมีการเรียนการสอนของหลักสูตรนานาชาติเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้จะตองไมสงผลกระทบตอคุณภาพทางการศึกษาและ
ขอกําหนดของเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   และเพื่อใหการดําเนินการจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตร
ภาคพิเศษทุกระดับเปนไปอยางมีมาตรฐานคุณภาพ  จึงเห็นสมควรใหมีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง ประเมินความเปนไปไดของ
โครงการพิเศษที่เสนอขอเปดใหมทุกโครงการและกําหนดใหมีหลักฐานการตอบรับจากหนวยงานที่ใหบริการรายวิชากลางที่เกี่ยวของ
ดวยทุกครั้ง 

öö ที่ประชุมไดมีมติใหคณะ/วิทยาเขต กลับไปพิจารณาทบทวนและปรับแกไขตัวเลขจํานวนรับนิสิตระหวาง 
ปการศึกษา 2550-2554 ใหเปนไปตามมติที่ประชุมอีกครั้งและสงเรื่องคืนกองแผนงานภายในวันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 
2549 เพ่ือจักไดแจงที่ประชุมคณบดีเพ่ือทราบและแจงสํานักงบประมาณดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
ท่ีมา : รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ , คณะกรรมการกล่ันกรองการรับนิสิตเขาศึกษาใน มก.                              วันท่ี 14 พฤศจิกายน 2549 

โครงการวิจัย “มะเดื่อฝร่ัง” ผลไมเพื่อสุขภาพ 

 มะเดื่อฝรั่ง หรือ ฟก (FIG) จัดอยูใน 10 อันดับแรกของผลไมเพื่อสุขภาพที่มีในโลก เปนพืชที่มีวิตามินและเกลือแรที่มี
ประโยชนตอรางกายมากมาย เปนพืชกึ่งรอนตระกูลเดียวกับหมอน สําหรับในประเทศไทยมกีารนํามะเดื่อฝรั่งเขามาทดลองปลูกตั้งแต
เมื่อ 25 ปที่ผานมา โดยความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและมูลนิธิโครงการหลวง โดยมีจุดประสงคที่สําคัญที่สุดคือ
มุงเนนการปลูกพืชที่สรางรายไดใหกับชาวไทยภูเขาแทนการปลูกฝนนั่นเอง 
 ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร และหัวหนาโครงการวิจัย กลาววา  
จากการวิจัยพบวาการปลูกมะเดื่อฝรั่งในโรงเรือนใหผลผลิตดีกวาการปลูกนอกโรงเรือน โดยการปลูกมะเดื่อฝรั่งในโรงเรือนนั้นมะเดื่อ
ฝรั่งจะเจริญเติบโตไดด ีแตกกิ่งกานไดมาก เมื่อโนมกิง่จะออกดอกติดผลอยางสม่ําเสมอ ไมมีการทิ้งใบหมด สาเหตุที่ทําใหปลูกมะเดื่อ
ฝรั่งในโรงเรือนไดผลดีกวาการปลูกนอกโรงเรือนนั้น เนื่องจากการปลูกนอกโรงเรือนพืชจะตองเจอกับสภาพอากาศที่เปล่ียนแปลงและ
เส่ียงตอการเกิดโรคและแมลงรบกวน ทั้งนี้ยังตองมีการศึกษาการพัฒนาของผล การติดผล การเก็บเกี่ยว ศึกษาอายุใบและการ
ขยายพันธุตอไป  
 ขณะนี้การปลูกมะเดื่อฝรั่งยังอยูในระหวางการทดลอง คาดวาหลังจากที่เสร็จส้ินการทดลองหรือภายในปนี ้จะสามารถ
สงเสริมไปยังเกษตรกรได เนื่องจากมะเดื่อฝรั่งมีราคาผลผลิตสูงเฉล่ียกิโลกรัมละประมาณ 200-300 บาท  
 ผูที่สนใจสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที ่ดร.ณรงคชัย พิพัฒนธนวงศ โทรศัพท 0-2579-8781 หรือ 08-1806-2008 หรือ
คุณรุงทิวา ปาปะขํา นักวิชาการเกษตร สถานีเกษตรหลวงปางดะ จ.เชียงใหม โทรศัพท 0-5337-8046 หรือ 08-1028-8132 
ท่ีมา : ผูอํานวยการสถาบันคนควาและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร                                                             วันท่ี  8 พฤศจิกายน 2549 


